
 

“รอยเอกนายแพทยจตพุร บุญสุวรรณ” คุณหมอขวัญใจชาวมุสลิม 

  เพยีง ไมกี่ประโยคท่ีไดอานจากหนังสือ “จากเด็กชายสูนายทหาร” ของรอยเอกสรเชษฐ ดีเอื้อ ท่ีถายทอดเรื่องราวการ

ปฏิบัตหินาท่ีในจังหวัดชายแดนภาคใตแตเต็มไปดวย ความช่ืนชมในการปฏิบัติหนาท่ีของคุณหมอทานหนึ่งจึงนํามาซึ่งบท

สนทนาสูการ ถายทอดเปนตัวหนงัสือเลาเรื่องในครั้งนี้ของ “รอยเอกนายแพทยจตุพร บญุสุวรรณ” อดีตแพทยทหารประจํา

หนวยเฉพาะกิจปตตานี 21 คุณหมอขวัญใจชาวบาน 

 

รอยเอกนายแพทยจตพุร หรอื "หมอดนี" 
 

 

       รอยเอกนายแพทยจตุพร หรอืช่ือเลนท่ีครอบครัวชอบเรียกวา “ดีน” อัน มีทีม่าจากช่ือของเจมส ไบรอน ดนี นกัแสดง

ในดวงใจของผูเปนพอ เลาใหฟงถึงเสนทางคุณหมอหนุมแหงกองทัพบกไทยวา สมัยเด็กตนเองขี้โรคมากตองเขาออก

โรงพยาบาลบอยครัง้ เคยเปนถึงโรคไขสมองอักเสบจนทําใหรูสึกวาโตขึ้นเราตองเปนหมอใหได เพราะอยางนอยจะได

รักษาตัวเองไดและยังรักษาคนอ่ืนไดดวยซ่ึงความคิดนี ้เกิดขึ้นตอนที่เขา ม.4 ดังนัน้พอเอนทรานซก็เลือกคณะแพทยศาสตร

ทั้ง 4 อันดับโดยสอบติดคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ตอนนั้นตนเองไมรูจักโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

รูจักเพียงแตวาตองเปนหมอทหารคือเปนหมอดวย และเปนทหารดวย 

              “กอนมาเรียนก็นึกวาจะฝกเหมือนที่เคยเรียน รด.แตกลับฝกหนักกวามากถาจะเปนรองก็รองแคโรงเรียนนาย

รอยจปร.เขาจะฝก ใหทนกับความเหนื่อย ชินกับความผิดหวัง กินงาย อยูงาย หลอกจะใหกลับบานก็ไมไดกลับ จะใหพกัก็

ไมไดพัก เขาบอกวาเปนทหารตองทดทน เดด็ขาดแตไมนอน เพราะไมรูวาจะตองออกไปรบตอนไหน ตอนนั้นก็เครียด 

ทําไมชีวิตตองมาเจออะไรแบบนี้ เครียดจนถึงขั้นซํ้าช้ันตอนป 2 เพราะป 1 เรียนแบบสบายๆ พอป 2 เริ่มฝกเปล่ียนจากหนา

มือเปนหลังมือ ก็ไมมีกระจิตกระใจจะอานหนังสือ อยูแตกับตัวเอง แตโชคดีที่มีคนรอบขางคอยชวยเหลือทีบ่านใหกําลังใจ 

คุณพอจะบอกใหมองในแงดีคือเราไมมีความรูเพียงพอที่จะผานไปได ใหมองในมุมบวก ไมมีอะไรรายแรง เราจะไดรูอะไร

เยอะขึน้ซ่ึงตรงนีท้ําใหผมรักพระมงกุฎขึ้นมากเลย ทั้งอาจารย รุนพ่ีชวยเหลือคุยใหกําลังใจทําใหผมก็คอยคิดได และผานมา

ไดสรุปใชเวลาเรียน 7 ปจาก 6 ป” 

              และเม่ือถึงชวงเวลาสําคญัที่คุณหมอด ีนจะตองลงไปปฏบิัติหนาที่ใน 3 จงัหวัดชายแดนใตและอีก 4 อําเภอของ

จังหวัดสงขลา เพ่ือใชทุนซ่ึงกวารอยละ 90 ของบัณฑิตแพทยที่จบจากสถาบันแหงนี้จะตองลงไปเปนแพทยเสนารักษของ

การใช ทุนปที่ 2 ในพ้ืนที่เส่ียงภัยโดยคุณหมอดีนไดไปประจําทีห่นวยเฉพาะกิจปตตานี 21 อ.ยะรัง เม่ือเดือนเมษายน 2552 

 

       “ตอนแรกพอแมเปนหวง กังวลเพราะกอนที่ผมลงไปมีทั้งระเบิด ฆาตัดคอ ซ่ึงมีเหตุเกิดเยอะมากในป 2550-2551 

สวนตัวผมเองไมเคยเหน็ผมก็คดิปรุงแตง คิดตั้งแตตอนทํางานใชทุนปแรกอยูที่อุดรฯ ถาไปใตจะรูสึกกลัวไหม มันจะทุกข

ไหม แตศาสนาพุทธสอนวาอะไรจะเกิดมันก็ตองเกิด มันมีเหตปุจจยัของมัน และพอไปถึงมันแปลกเปนอีกโลกไมเหมือน 



 

เมืองไทย มีทหารลาดตระเวนตลอดเวลา มีรถเกราะมีชุดรักษาความปลอดภัยมารอรับ ก็กลัวนิดหนอยเพราะมันเหมือน

สนามรบเหมือนทีผ่มเคยไปฝก” 

              คุณหมอดีน เลาตอวา เม่ือมาปฏิบัตหินาที่ก็โชคดีเพราะมีผูบังคับบัญชาที่ดีมาก ทานใหความชวยเหลือทุกดาน ทั้ง

ยังใหเกียรติในการทํางานคอยสนบัสนุนทุกอยาง และยังใหความเปนกันเอง ซ่ึงนอกจากการออกหนวยเชากลับเย็นทกุวัน

แลวเม่ือมีเหตเุกิดขึน้ก็จะขอผู พันตามไปที่เกิดเหตุดวยทุกครั้ง 

              “การออกหนวยจะเปนงานกิจการพลเรอืน ทีจ่ะตองใชหลักเขาใจ เขาถึง พัฒนา เพราะตอใหกองทพัมีแสนยานภุาพ

ทางทหารมากเทาไหรแตมวลชนไมใหความรวมมือ เราก็จะไมสามารถจับผูกอความไมสงบได ฉะนั้นสูเราเขาไปทําความ

เขาใจใหเหน็ถึงวาทําไมทหารตองมาปฏิบตัิหนาที ่เพ่ืออะไรซ่ึงบางวันมีการปดลอมพ้ืนทีเ่พ่ือตรวจสอบพอวันถัดมาก็มีการ

ไปออก หนวยตรวจโรคซ่ึงชาวบานไมมีใครยอมมา เราก็ออกไปประชาสัมพันธวาจะมีหมอมาตรวจจนวันรุงขึ้นจากลาน

กวางที่วางๆ ก็ไมคิดวาจะเยอะไดขนาดนี้อาจเปนเพราะวาไมคอยมีหมอไดเขาไปในพ้ืนที ่โดยยานวดเปนยาที่ตอบโจทยได

ดีที่สุดในขณะนัน้ และเขาถึงชาวบานไดงายย่ิงขึ้นเพราะสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน กรีดยาง ซ่ึงนําไปเปน

รอยก็หมดเขาจะชอบมาก เพราะมันทาแลวหาย แมแตคนไมไดเจบ็ปวยก็ยังมาขอ จนผมเคยคิดจะปรุงยาใหชาวบานเองแต

ในที่สุดก็ไดรบัการสนับสนุนจากสํานักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหมจึงไมตองซ้ือสวนผสมมาปรุงยาใหชาวบานเอง” 

  

 

       รอยเอกนายแพทยจตุพร บอกดวยวา จาก ที่ทํางานคลุกคลีกับชาวบานๆ นาน จึงทําใหรูวาจริงๆ แลวคนมุสลิมเขาจิตใจ

ดีอยูแลวแตดวยความที่จติใจดีจงึสามารถชักจูงได งาย เขาจะคอนขางสันติ เขาจะไมเบียดเบียนอะไรใคร เคยมีนองผูหญิง

เขามาถามวาจะเปนแบบตนเองจะตองทําอยางไรก็ไดแนะนํานอง ไปวาตองตั้งใจเรียนและอยากเปนหมอทหารก็ตองสอบ

เขาพระมงกุฎ และ 1 ปที่ประจําอยูที่นี่ไดอะไรเยอะมากทั้งแงคิดอะไรหลายๆอยางโดยเหตทุี่เกิด ขึน้นั้นมาจากผลประโยชน 

การเมืองทองถ่ินและยาเสพติดเปนสําคัญ ซ่ึงถาเรามีความจริงใจในการแกปญหาจึงคิดวาไมมีอะไรแกไขไมได 

              “จนถึงวันนี้ตองบอกวาดีแลวที่ไดลงเพราะทําใหผมไมตองผลัดวัน ประกันพรุง อยูใตตองทําอะไรรวดเร็วไมคั่ง

คาง ตองตัดสินใจรวดเร็วในการชวยเหลือผูบาดเจบ็แตก็เห็นใจทหารที่ปฏิบัตงิาน โดยเฉพาะทหารที่ยิงผูกอความไมสงบแต

กลับตองมาขึน้ศาลใหปากคาํแมจะจบ ภารกิจไปแลวก็ยังตองนั่งรถทัวรมาขึ้นศาล ทหารเสียเปรียบตลอด ทั้งๆเราทําเพ่ือ

ปองกันตนเองแตผูกอความสงบชัดเจนมีการขัดขืนการจบักุม มี ป.วิอาญา เปนมือยิง” 

              ทายสุดคุณหมอดีน บอกวา ปญหาที ่จงัหวัดชายแดนใตมนัมีมานาน ลึกซ้ึง ละเอียดออนอยากใหคนไทยรวมมือกัน

มากๆ ใหคิดถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้งก็จะไมเกิดความวุนวาย สวนตัวคุณหมอดีนนัน้ก็จะไปตามความฝนดวยการ

เรยีนแพทยเฉพาะทางดาน ศัลยกรรมตกแตงเพราะเช่ือและถนัดทีท่ําอะไรในส่ิงที่ตาเหน็มีแผลก็เย็บแผล คอยตกแตงมือ คน

ปากแหวงเพดานโหววซ่ึงมีหมอนอยคนที่ทําแมอาจไมสามารถเปล่ียนจากเสีย เปนมีแตมันเปนความสุขของคนทีมี่ชีวิตอยู

ได 

              ปจจบุันคุณหมอดีนปฏบิัติหนาที่นายแพทยรักษาราชการแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลคายกฤษณสีวะรา จังหวัด

สกลนคร 



 

ส.แพทยผิวหนังฯ บริการตอบปญหาผิวหนังผานอีเมล 

 

 

ภาพประกอบจากอินเทอรเนต็ 
 

 

       สมาคมแพทยผิวหนังฯ จัดแพทยอาสาตอบคําถามปญหาสุขภาพผิวพรรณผานระบบอีเมล หวังใหขอมูลท่ีกระจางชัด 

ถูกตอง ไมตกเปนเหย่ือสถานบรกิาร ยกเคสนิยมฉีดผิวขาวเส่ียงมะเร็งผิวหนังมากกวาผิวคล้ํา ยํ้างดตอบการขอช่ือยา คายา 

คาเลเซอร หรือแนะนําแพทยผิวหนัง ลั่นเปนเพียงความคิดเห็นแพทย ไมใชการรักษา สงวนสิทธิ์นาํไปอางอิงทางกฎหมาย  

              ผูส่ือขาวรายงานวา สมาคมแพทยผวิ หนังแหงประเทศไทยจัดกิจกรรมตอบคําถามดานสุขภาพและผิวพรรณความ

งามและโรคผิว หนังชนิดตางๆ ใหแกประชาชนผูสนใจทั่วไปผานระบบอีเมล โดยจะมีแพทยอาสาซ่ึงเปนแพทยผูเช่ียวชาญ

จากสมาคมแพทยผวิหนงัฯ ใหบรกิารตอบคําถามเก่ียวกับปญหาผิวหนัง ทัง้นี ้ในเว็บไซตของสมาคมแพทยผวิหนงัแหง

ประเทศไทย www.dst.or.th/html/index.php ไดระบเุงื่อนไขในการตอบคําถามผานอีเมลดวยวา สมาคมแพทยผวิหนงัแหง

ประเทศไทย มีความยินดีใหบริการตอบคําถามเก่ียวกับปญหาทางผิวหนัง ในระบบอีเมล (ไมใช Web Board) แกประชาชน

ทุกทานโดยมีเงื่อนไข ดังนี ้

              1.กรุณาสงคําถามมาไดท่ี email: question@dst.or.th 2.สมาคมฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเลือกตอบคําถามบางคําถาม

ตามความเหมาะสมโดยไมตองช้ีแจง เหตุผล ตัวอยางคําถามทีค่วรหลีกเล่ียง เชน ขอช่ือยาเพ่ือจะไปซ้ือยาเองโดยไมพบ

แพทย, คายา คาเลเซอร ราคาเทาไร, ใหไปพบแพทยผิวหนงัทานไหน เปนตน 3.เนื่องจากคําถามที่ไดรับอาจมีขอมูลที่ไมตรง

กับส่ิงที่เกิดขึ้นจริง หรือ คําถามไมชัดเจน หรือ รูปภาพ ประกอบไมชัดเจน ดงันั้นคําตอบ จึงตอบตามขอมูลที่ไดรบัและไม

สามารถนาํไปใชเทยีบเคยีงกับคาํตอบจากแพทย ทานอ่ืนได 4.แพทยอาสาของสมาคมฯ เปนผูใหบริการคําปรึกษาแกผูมา

ขอรับบริการ มิใชเปนการรักษาพยาบาลและเปนเพียงความคดิเห็นสวนบุคคลของแพทยผูใหคํา ปรึกษาเทานั้น ไมมีผล

ผูกพันตอทีท่ํางาน หรือ โรงพยาบาลที่สังกัด หรอืสมาคมฯ แตอยางใด และทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการนําคําปรึกษา

ไปใชอางอิงทางกฎหมาย และ 5.กรณุาใชภาษาสุภาพ 

              พล.ต.นพ.กฤษฎา ดวงอไุร นายกสมาคมแพทยผวิหนงัแหงประเทศไทย กลาววา โครงการ ดังกลาวจะเปนที่พ่ึง

ใหแกประชาชนที่อยากไดความกระจางชัดเก่ียวกับปญหา สุขภาพผิวพรรณตางๆ อยางถู-กตอง นอกจากนี้ ยังเปนการ

สงเสริมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางดานผิวหนังใหแพรหลาย กวางขวาง และถูกตองตามหลักวิชาการ อยางการที่คน

นิยมไปฉีดผิวใหขาวขึ้นเพราะคิดวาดีหรือสวยนั้นก็มีโอกาส เส่ียงเปนโรคมะเรง็ผิวหนงัสูงกวาคนผวิคลํ้า เพราะ

ความสามารถในการปองกันแสงแดดเสียไป อยางไรก็ตาม เรื่องดงักลาวยังไมมีรายงานผลทางการแพทยที่แนชัด 



ดีเดย 1 ต.ค.น้ี สปสช.ทําฐานขอมูลเบิกจายยาคารักษาสิทธิ ขรก. 

 

 กรม บญัชีกลาง มอบ สปสช.ทําหนาท่ีประมวลผลขอมลูการเบกิจายคารักษาสิทธิขาราชการ แทน สกส. เช่ือรวดเรว็กวา 

เริ่ม 1 ต.ค.นี้ ยํ้าไมยุงสิทธิประโยชน “หมอวินัย” ช้ีมีสิทธิเรียกเงินคืนจากโรงพยาบาลหากตรวจพบเก็บคาใชจายเกินจริง 

        

       วันนี้ (26 ก.พ.) เม่ือเวลา 14.00 น. ที่หองประชุมวายุกษ กระทรวงการคลัง นายมนสั แจมเวหา อธิบด ีกรมบญัชีกลาง 

กลาวภายหลังลงนามบันทึกความรวมมือ (MOU) การพัฒนาหนวยงานกลางในการจดัการธุรกรรมการเบกิจายและระบบ

ขอมูลบริการ สาธารณสุขผูมีสิทธิขาราชการ กับ นพ.วินยั สวัสดิวร เลขาธิการสํานกังานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ

(สปสช.) เพ่ือจดัทาํฐานขอมูลในการเบกิจายคารกัษาพยาบาลของประเทศใหไปในแนวทาง เดยีวกัน วา ตามนโยบายของ

รัฐบาลใหมีการบูรณาการระบบการเบิกจายคาบริการทางการแพทย ทั้งกองทนุสวัสดกิารขาราชการ กองทนุหลักประกัน

สุขภาพแหงชาต ิและกองทุนประกันสังคม เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารคาใชจายดานสุขภาพใหเหมาะสม 

และสอดคลองกันทั้ง 3 กองทนุ กรมบญัชีกลาง จึงจดัทําบนัทึกความรวมมือดังกลาวขึ้น โดยมอบให สปสช.ทําหนาที่เปน

เคลียริงเฮาส (clearing house) หรอืเปนศูนยรบัขอมูลการเบิกจายคาบริการทางการแพทยจากโรงพยาบาลตาม สิทธิของ

ขาราชการกวา 5 ลานคน ซ่ึงจะเริม่ตั้งแตวันที่ 1 ตลุาคม 2556 โดยขาราชการยังคงไดรับสิทธิการรักษาเชนเดิม อยางไรก็ตาม 

สําหรับปงบประมาณ 2556 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตลุาคม 2555 - 21 กุมภาพันธ 2556 กรมบญัชีกลางไดเบกิจายคารกัษาพยาบาล

ไปแลว 22,157.50 ลานบาท จากงบประมาณ 60,000 ลานบาท 

  

 

       “เดมิทกีรมบญัชีกลางจางสํานกังานกลางสารสนเทศบรกิารสุขภาพ (สกส.) ปละประมาณ 19 ลานบาท ใหทําหนาที่

ตรวจขอมูลการเบกิจายคารกัษาพยาบาล เม่ือขอมูลถูกตองก็จะสงกลับไปยังโรงพยาบาลตนทาง แลวจึงสงเบิกมายัง

กรมบัญชีกลางอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงมีความลาชา จึงเปล่ียนให สปสช.มาทาํหนาทีด่งักลาวแทน เพราะในอนาคต สปสช.จะได

เปนหนวยงานเดียวในการบรหิารคาใชจายดานสุขภาพทั้ง 30 บาทรกัษาทกุโรค อปท. ขาราชการ รวมไปถึงประกันสังคมใน

อนาคตดวย” นายมนสั กลาวและวา ขอยืนยันวาการกําหนดสิทธิประโยชนดานการรกัษาพยาบาลของสิทธิขาราชการยัง 

เปนหนาทีข่องกรมบัญชีกลาง และยังคงไดสิทธิการรักษาเชนเดิม การลงนามความรวมมือครั้งนี้ไมมีการยุงเก่ียวกับสิทธิ 



ประโยชนอยางแนนอน สวนการให สปสช.ดาํเนนิการแทน สกส.นั้นจะชวยลดคาใชจายไดมากนอยเพียงไรคงตองรอการ

ประเมินภายหลัง ดาํเนนิการประมาณ 3 ป 

        

       ดาน นพ.วินัย กลาววา ทีผ่านมาสถานพยาบาลจะเปนผูเบกิเงนิคารกัษาพยาบาลกับกรมบญัชีกลาง แตนับจากวันที่ 1 

ตลุาคม 2556 สปสช.จะเขาไปทาํหนาทีป่ระมวลผลการเบกิคารกัษาพยาบาล และออกเปนรายงานการจายเงนิใหกบั

กรมบญัชีกลาง เพ่ือจายใหกับสถานพยาบาลตอไป ซ่ึงจะชวยใหขอมูลการเบิกจายเงนิเปนไปในทศิทางเดียวกันทุกกองทุน 

และในอนาคตประเทศไทยจะมีขอมูลการเงินการคลังดานสุขภาพระดับประเทศเปน ครั้งแรก 

        

       นพ.วินยั กลาวอีกวา สําหรับเงื่อนไข ในการประมวลผลการเบกิคารกัษาพยาบาลของสิทธิสวัสดกิารขาราชการนัน้จะใช 

เงื่อนไขเดียวกับการเบิกจายของกองทนุหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิหรอื 30 บาทรักษาทุกโรค ซ่ึงการที่ สปสช.เขามาดแูล

ตรงนี้จะชวยใหไดขอมูลการรักษามาวิเคราะหไดมากขึ้น สามารถกําหนดแนวทางการใชยาไดดขีึน้ นอกจากนี้ หาก

ตรวจสอบพบวาโรงพยาบาลมีการเก็บคาใชจายเกินจริงก็จะมีการเรียกเงินคนื จากโรงพยาบาลดวย อยางกรณี 30 บาท ก็มี

การเรยีกเงนิคนืจากโรงพยาบาลไดปละกวา 100 ลานบาท 

        

       ผูส่ือขาวถามวา แนวโนมการมีขอมูลการเงินดานสุขภาพระดับประเทศเปนไปไดมากนอยแคไหน นพ.วินยั กลาววา 

เปนไปได ขณะนี ้สปสช.ไดทําหนาที่ประมวลผลขอมูลการเบิกจายคารักษาพยาบาล ทั้งของกองทนุหลักประกันสุขภาพ

แหงชาต ิกองทนุสวัสดกิารขาราชการ และกองทุนสุขภาพองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เหลือเพียงกองทุนประกันสังคม ซ่ึง

เร็วๆ นี้ จะเขาหารือรวมกับสํานักงานประกันสังคม (สปส.) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แพทยผิวหนังเปดเมลคลายปญหา 
 พล.ต.นพ. กฤษฎา ดวงอไุร นายกสมาคมแพทยผิวหนังแหงประเทศไทย กลาววา 
สมาคมแพทยผิวหนังแหงประเทศไทย ไดจัดกิจกรรมตอบคําถามดานสุขภาพความงามและโรค
ผิวหนังตางๆ ผานอเีมล โดยมีแพทยอาสา ผูเชี่ยวชาญจากสมาคมแพทยผิวหนังฯ ใหบริการ 
โครงการดังกลาวจะเปนทีพ่ึ่งประชาชนดานปญหาสุขภาพผิวพรรณอยางถูกตอง สงเสรมิการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางดานผิวหนังใหแพรหลาย ถูกหลกัวิชาการ เชน คนนิยมฉดีผิวขาว
คิดวาดีหรือสวย ก็เสี่ยงเปนโรคมะเร็งผิวหนังสูง เปนตน 
 พล.ต.นพ.กฤษฎากลาววา ผูสนใจสงคาํถามมาไดที่อีเมล question@dst.or.th โดย
สมาคมสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลอืกตอบคําถามบางคําถามตามความเหมาะสมโดยไมตองชี ้แจงเหตผุล 
เชน ราคายา เลเซอร คําถามหรือรูปที่ไมชดัเจน และไมสามารถนําไปใชเทียบเคียงกับคําตอบ
แพทยอื่นได ทั้งน้ีแพทยอาสาใหคําปรึกษามิใชเปนการรักษา จะไมมีผลผูกพันตอทีท่ํางาน ตน
สังกัด หรือสมาคม และสงวนสิทธิ์นําคําปรึกษาไปใชอางอิงทางกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หนุนสธ.จดัทวัรศลัยกรรมครบวงจร สพว.อบรมพรอมรับอาเซียน 
 
 น.ส.ชอ ทิพย วิเศษพงษพันธุ รักษาการผูอํานวยการฝายพัฒนาสมรรถนะธุรกิจ สถาบัน
พฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม (สพว.) กลาวถงึกรณีแพทยสภาเสนอใหรฐับาล โดย
กระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) ผลกัดนัใหประเทศไทยเปนเมอืงหลวงศลัยกรรมตกแตงของเอเชยี 
ดวยการเปดการทําทัวรศลัยกรรมทั้งระบบ วา ปจจบุันเมืองไทยมีจุดแข็งเรื่องการทองเที่ยว และ
ทางการแพทยอยูแลว หากนําจุดแข็งทั้งสองเรื่องมาผนวกกันก็จะทําใหเกิดจดุแข็งใหมของ
ประเทศข้ึน ซึ่งหากมีการทําทัวรศัลยกรรมจริง สพว.ซึง่เปนหนวยงานของรฐัสงักดักระทรวง
อุตสาหกรรมก็พรอมที่จะใหความรวม มือในการเปนเครือขายเพื่อชวยสงเสริม และพฒันา
ผูประกอบการทั้งธุรกิจการทองเที่ยวและธุรกจิบริการสุขภาพ 
 
 "การจัดทําทัวรศลัยกรรมเชื่อวา สธ.มีความพรอมในการดําเนินการอยูแลว สพว.พรอมที่
จะใหความรวมมืออยางเต็มที่ เพราะถือวาเปนสิ่งที่เปนประโยชนตอผูประกอบการ ชวยให
ประเทศไทยมีรายไดเพิ่มข้ึน และหากเปดเออีซ ีก็เชื่อวาคนในประชาคมอาเซยีนจะเดนิทางเขา
มารักษาตัวในประเทศไทยเพิ่มข้ึน ซึ่งจําเปนตองเรงจัดความพรอมใหแกผูประกอบการกอนเพื่อ
รองรับการเปดเอ อีซี" น.ส.ชอทิพยกลาว 
 
 น.ส.ชอทิพยกลาวตอวา ขณะน้ี สพว.ไดจัดโครงการ AEC Ready เพื่อเตรียมความ
พรอมใหแกผูประกอบการเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงการแพทย เชน โรงพยาบาล โรงพยาบาล
เฉพาะทาง คลนิกิเสรมิความงาม สปา เอเยนซีท่วัร การแพทยแผนไทย การแพทยทางเลอืก 
ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวกับยานพาหนะทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ดวยการจัดอบรมสัมมนา
ใหความรูเกี่ยวกับ AEC ในดานตางๆ โดยเปดอบรมฟรใีนเดอืนม.ีค.น้ี โดยวันที่ 6-7 มี.ค. อบรม
ที่จ.ชลบุรี วันที ่8-9 มี.ค. อบรมทีก่รุงเทพฯ วันที่ 16-17 มี.ค. อบรมที่ จ.อุดรธานี วันที่ 20-21 
มี.ค. อบรมที่ จ.เชยีงใหม และวันที ่22-23 มี.ค. อบรมที่ จ.สงขลา หมดเขตรับสมัครภายใน
วันที่ 1 มี.ค. น้ี 

 

 

 

 

 

 

 



 

นวัตกรรมรากฟนเทยีม วัสดใุหม-ลดเวลารักษา 
รายงานพเิศษ 

กวา 30 ป ที่นวัตกรรมรากฟนเทียมแทนที่รากฟน
ธรรมชาติ โดยทําจากไทเทเนียม ฝงในกระดกู
ขากรรไกรเพื่อทดแทนรากฟนธรรมชาติที่เสียไป 
โดย สตรอแมนน (Straumann) ผูนําระดับโลก
ดานนวัตกรรมรากฟนเทยีม มีสํานักงานใหญอยูที่
สวิตเซอรแลนด จดัเสวนาพเิศษ ภายใตหวัขอ 

"เสริมสรางคุณภาพชีวิตดวยรากฟนเทียม"  
 นายบีท สแปลงิเจอร ประธานบรหิารและซอีโีอ สตรอแมนน บอกวา สตรอแมนน ยงัได
รวมมือเปนระยะเวลายาวนานกับสมาคมทันตกรรมรากเทยีมนานาชาติ ซึ่งเปนองคกรอิสระที่
รวบรวมแพทยผูเชี่ยวชาญดานทันตกรรมระดับโลก และเพิง่เริม่ดาํเนินการในตลาดเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใตเมือ่ปทีผ่านมา  
 ทพ.ชัช ชัย คุณาวิศรุต จากคณะทันตแพทยศาสตร ม.มหิดล และผูชาํนาญการราก
เทียมและสมาชิกกิตติมศกัดิ์ของสมาคมทนัตกรรมรากเทียมนานา ชาต ิบอกวา ทันตกรรมราก
เทียมไดรับความนิยมมากยิ่งข้ึนในเอเชียรวมถึงประเทศไทย โดยมีอัตราความสําเร็จสูงถึงกวา
รอยละ 90 สามารถใชไดกับคนในทุกเพศที่มอีายุ 21 ปข้ึนไป การรักษาโดยทันตแพทยพรอม
ดวยการดแูลรกัษาอยางเหมาะสม ชวยใหรากฟนเทียมมีอายกุารใชงานทีย่าวนาน 
 ศ.เกียรตคิุณ และศ.คลินิกเกียรตคิุณ พญ.สุจิตรา ประสานสุข ประธานองคกรเพื่อการได
ยนินานาชาตขิองประเทศไทยและผอ.ศูนยการไดยนิ การพดู การทรงตวั เสยีงในหู ร.พ.
กรงุเทพ เผยวา เลอืกใชรากฟนเทยีมไทเทเนียม เพราะเปนวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด นอกจากจะใชงานไดเหมือนฟนธรรมชาติ เศษอาหารไมติดขณะรับประทานอาหาร ทํา
ความสะอาดและดูแลไดงายยิ่งข้ึน ที่สําคัญ ยังคุมคากับคาใชจายและเวลาที่เสียไป เพราะไม
ตองทําการรักษาบอยๆ และยงัมอีายกุารใชงานทีน่านมาก 
 นายฟลิปป เนิชช ผูจัดการฝายขายประจําเอเชียแปซิฟก สตรอแมนน บอกวา นวัตกรรม
ลาสุดของเราซึ่งเขาสูตลาดไทยแลว ประกอบดวย รากฟนเทียมชนิดใหมที่มีผิวพิเศษซึ่งชวยลด
ระยะเวลาในการรักษา หลงัจากใสรากฟนเทยีมแลว จาก 6-8 สัปดาหเหลือเพียง 3-4 สัปดาห
เทาน้ัน ขณะน้ีมีอีกหน่ึงนวัตกรรมคอืวัสดุใหมของรากฟนเทียมซึ่งผสมผสานระหวาง ไทเทเนียม
และเซอรโคเนียม โดยผานการทดสอบแลววามีความแข็งแกรงและยืดหยุนไดสูงกวารากฟน
เทยีม ไทเทเนียมบริสุทธิ์ ทําใหรากฟนเทียมที่มีขนาดเล็กลงยิ่งข้ึน เหมาะสําหรับคนเอเชีย 
ไดรับการยอมรับจากทันตแพทยไทยกวา 230 คนในการใชงาน 
 ภาย ในป 2558 จะมีผูทาํรากฟนเทยีมทัว่โลกประมาณ 50 ลานคน ที่ไดรับการ
ทาํรากฟนเทยีมมานานกวาหาปแลว ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการรักษาที่สูง 
และยังคงมีการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีรากฟนเทียม ใหการรักษาทันตกรรมราก
ฟนเทยีมมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น    
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